



# ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... กองกรรเจ้าหน้าที โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๕๕๕๕

ที่..มท.๐๕๐๒.๒/ว ๙(ก)๑ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

เรื่อง...การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี ๒๕๕๘

เรียน หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมที่ดิน ผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการสำนัก เจ้าพนักงานที่ดิน กรุงเทพมหานคร เลขาธิการกรม ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการสำนักงาน ผู้อำนวยการกลุ่ม และ ผู้อำนวยการศูนย์

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้กรมที่ดินตรวจสอบคุณสมบัติและกลั่นกรองความดีความชอบของบุคคลในสังกัดที่สมควรเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาประจำปี ๒๕๕๘ ตามนัยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ เสร็จแล้วรวบรวมเอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ส่งกระทรวงมหาดไทยดำเนินการต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้การจัดทำบัญชีเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๕๘ ของกรมที่ดินเป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย และเสร็จทันตามกำหนดเวลาที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด จึงขอได้โปรดดำเนินการ ดังนี้

๑. พิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่บุคคลในสังกัด โดยรอบคอบว่าบุคคลนั้นมีความประพฤติดีและปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน ด้วยความอุตสาหะ ซื่อสัตย์ และเอาใจใส่ต่อหน้าที่อย่างดียิ่ง สมควรได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มิใช่พิจารณาแต่เพียงตำแหน่ง ระดับ ชั้น หรือครบกำหนดระยะเวลาที่จะขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เท่านั้น เนื่องจากเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศอย่างสูง และเพื่อให้ผู้ที่ได้รับพระราชทานรู้สึกภาคภูมิใจในเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทานอย่างแท้จริงด้วย

สำหรับผู้ที่ได้รับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แล้ว หากปรากฏในภายหลังว่า มีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง และถูกตั้งกรรมการสอบสวนแล้ว หรือกระทำความผิดทางอาญา และอยู่ระหว่างสอบสวนของพนักงานสอบสวนหรืออยู่ระหว่างการดำเนินคดีอาญาในศาล แม้คดียังไม่ถึงที่สุด เว้นแต่ความผิดลหุโทษที่มีโทษปรับสถานเดียว โดยให้รายงานกรณีดังกล่าวพร้อมทั้งส่งหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้กรมที่ดินทราบในโอกาสแรกที่กระทำได้

๒. กำชับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ใช้ความระมัดระวังการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มิให้เกิดข้อผิดพลาด เช่น ผู้ขอรับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนเสนอขอซ้ำขึ้นเดิม หรือขอไปติดกัน เป็นต้น

/๓. จัดทำ...

# ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๕๑๖.๑(๒) / ๖๑๔๖

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ทุกศูนย์

เพื่อโปรดทราบ และจัดทำเอกสารการเสนอ  
ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญ  
จักรพรรดิมาลา ส่งฝ่ายอำนวยการ ภายในวันที่ ๑๒  
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ รายละเอียดหลักเกณฑ์ วิธีการ  
รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการพิจารณาเสนอขอพระราชทาน  
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี ๒๕๕๘ และ  
รายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าว  
สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์กรมที่ดิน  
[www.dol.go.th](http://www.dol.go.th) หัวข้อ “ข่าวกองการเจ้าหน้าที่”



นางสาวปวีณา วัฒนศิริ  
เป็นเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหาร  
จังหวัดชายแดนภาคใต้

- ๕ กพ. ๒๕๕๘

๓. จัดทำเอกสารการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา  
ส่งให้กองการเจ้าหน้าที่ดำเนินการภายในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ หากพ้นกำหนดดังกล่าว กรมที่ดินจะไม่  
เสนอขอใ้ในปีนี้และให้เสนอขอไปใหม่ในปีถัดไป เนื่องจากมีผลกระทบต่อการจัดทำบัญชีการเสนอขอ  
พระราชทานฯ โดยรวม

รายละเอียดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ  
รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี ๒๕๕๘ ตัวอย่างการกรอก  
รายละเอียดบัญชีสรุปรายชื่อผู้ได้รับการเสนอขอพระราชทานฯ และรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าว  
สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์กรมที่ดิน [www.dol.go.th](http://www.dol.go.th) หัวข้อ "ข่าวกองการเจ้าหน้าที่"

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

๑. 

(นายบุญช่วย ผูกสิ)  
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่